



ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักวิชาการสาธารณสุข

ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา คือ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งทำการสอบ โดยสอบข้อเขียนและปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๔ ตุลาคม ตามลำดับไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักวิชาการสาธารณสุข ได้เสร็จสิ้นลงแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้

**ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์)**

ลำดับที่สอบได้	ชื่อ - สกุล
๑	นายฉลอง เครือหมาน

**ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)**

ลำดับที่สอบได้	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาววลัยภรณ์ ช่างเรือ
๒	นางสาวเสาวรส สุรัสวดี (สำรอง)
๓	นางสาวอัสมาต ใจเที่ยง (สำรอง)
๔	นางสาวสุดารัตน์ สังข์นุ่น (สำรอง)
๕	นางสาวอรวิษญ์ นักพ็อน (สำรอง)
๖	นางสาวรุจิเรข จันทร์สุวรรณ (สำรอง)
๗	นางสาวทิพธิดา บุญเมือง (สำรอง)

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

.../๒. ให้ผู้มีรายชื่อ

๒. ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นในกรณีนี้ คือ
- ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสิทธิไม่ขอรับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
  - ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
  - ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ลำดับที่ ๑

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ลำดับที่ ๑

มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อาคารประสิทธิ์พัฒนา) ชั้น ๔ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป

**หมายเหตุ** ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่